

น้ำปลาทหวานตราใบสักทอง

พริกแกงตำรับไท

เต้าหู้นมสดดอกเตอร์กัณทิมา



ถนัดศอ

วณะที่เขียนต้นฉบับนี้ "เซลล์ชวนชิม" ยังอพยพหนีน้ำอยู่ที่ต่างจังหวัด ได้ติดตามข่าวคราวสถานการณ์น้ำท่วมทั้งทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์อยู่โดยตลอด ขอให้ผู้ประสบอุทกภัยทุกคนมีกำลังใจ เพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

สัปดาห์นี้ขอแนะนำของอร่อยที่ได้ชิมก่อนอพยพหนีน้ำ ยังมีข้อมูลรอคิวอยู่หลายราย เริ่มจาก **น้ำปลาทหวานตราใบสักทอง** น้ำปลาทหวานสูตรพิเศษของ คุณกรวิทย์ ณ ถลาง หรือคุณหม่อง ลูกชาย ดร.วาทัญญู ณ ถลาง ซึ่งสนิทสนมกันมานาน

คุณหม่องได้นำน้ำปลาทหวานมาให้ลองชิมเพื่อช่วยติชม โดยบอกว่าน้ำปลาทหวานสูตรนี้ไม่ใส่กะปิ เพราะตนเองไม่ชอบกินกะปิและคิดว่าคงจะมีอีกหลายคนที่ไม่กินและไม่ชอบกะปิเหมือนกัน จึงคิดทำน้ำปลาทหวานสูตรไม่ใส่กะปิ แต่ใส่กุ้งแห้งอย่างดีแทน

ส่วนผสมหลักอื่นๆ มีน้ำตาลมะพร้าว น้ำปลาดี หอมแดง พริกชี้หูสวน พริกชี้หูแห้ง ของทุกอย่างคัดแต่ของดีมีคุณภาพและทดลองทำมานานจนได้รสชาติที่มันใจว่าอร่อย

ได้ชิมแล้วต้องยอมรับว่าอร่อยจริงๆ รสชาติกลมกล่อม เพราะใช้น้ำตาลมะพร้าว ทำให้ไม่มีฟองเหมือนน้ำตาลปีบ

สามารถเก็บไว้ได้นาน

และที่สำคัญคุณหม่อง ทำงานที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น กรรมวิธีในการผลิตจึงถูกหลักอนามัยผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในภาชนะที่ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต จึงมั่นใจได้ว่าน้ำปลาทหวานตราใบสักทอง นอกจากจะอร่อยแล้วยังปลอดภัยอีกด้วย จะกินกับมะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ แอปเปิ้ล หรือผลไม้อื่นๆ ก็อร่อยเข้ากันได้เป็นอย่างดี

ขณะนี้ยังไม่ได้ส่งไปวางขายที่ไหน ติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2580-1970 หรือ 08-3977-5751

กุณเพชร วงศ์สำอาง เจ้าของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูและหมูยอตราอุ๊ดหมูยอโบราณ ที่ได้รับใบรับรองเซลล์ชวนชิมไปแล้ว ได้ขยายการผลิตจากลูกชิ้นมาเป็นน้ำพริกแกง โดยใช้ชื่อว่า

พริกแกงตำรับไท

เป็นสูตรดั้งเดิมที่มีส่วนผสมของเครื่องแกงที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคือ พริกแห้ง หอม กระเทียม ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ไชลกให้ละเอียดใส่กะปิลงไป ก็จะได้เครื่องแกงเผ็ดที่ใครๆ ก็ทำได้

แต่ปัจจุบันคุณแม่บ้านส่วนใหญ่ไปทำงานนอกบ้านกันหมด น้ำพริกแกงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การทำครัวสมัยใหม่สำเร็จลงได้ ยิ่งถ้าเป็นร้านขายข้าวแกงยิ่งดีใหญ่ เพราะน้ำพริกแกงที่อร่อยจะทำให้แกงต่างๆ อร่อยไปด้วย

น้ำพริกแกงตำรับไท มี 8 ชนิด ได้แก่ แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงป่า แกงคั่ว



มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 - พุธสัปดาห์ 24 พฤศจิกายน 2554

ปีที่: 32

ฉบับที่: 1631

หน้า: 105(บน)

Col.Inch: 82.19

Ad Value: 36,985.50

PRValue (x3): 110,956.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เซลล์ชวนชิม: น้ำปลาหวานตราใบสักทองพริกแกงตำรับไทเต้าหู้นมสดดอกเตอร์กัณทิมา



แกงส้ม มัสมัน พะแนง คั่วกลิ้ง เครื่องแกงทั้งหมดไม่ได้ใส่กะปิลงไป เพราะกะปิจะทำให้เครื่องแกงเสียได้ง่าย ดังนั้น เวลาซื้อไปจะต้องใส่กะปิโซลกลงไปก่อนจะนำไปแกง

คุณเพชรบอกว่า ได้นำน้ำพริกแกงไปจำหน่ายให้กลุ่มแม่ค้า ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษามากกว่า 20 แห่ง ในแถบจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยคุณภาพมาตรฐานการผลิตอาหารระดับ GMP ราคา กิโลกรัมละ 70 บาท ทุกแห่งจึงให้การตอบรับดีมาก

สนใจติดต่อสอบถามที่บริษัททิเคชั่นสแตนดาร์ด โทรศัพท์ 0-3838-1583, 08-1762-1197 และ 08-1762-6874

พลิตภัณฑ์ตราดอกเตอร์กัณทิมา โดย ดร.กัณทิมา ศรีวิไล ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาให้ชิมพร้อมทั้งเล่าประวัติการผลิตให้ฟังว่า ดร.กัณทิมาและเพื่อนๆ มีความชื่นชอบในการรับประทานเต้าหู้นมสดมาก เพราะเป็นของกินที่มีประโยชน์ จึงช่วยกันศึกษาหาความรู้จากหลายๆ แหล่งและตระเวนหาซื้อเต้าหู้นมสดจากร้านต่างๆ มาทดลองกินกันจนสรุปความได้ว่าน่าจะทำขายเองดีกว่า

จากนั้นก็เริ่มทำกินกันในครอบครัว แจกจ่ายให้เพื่อนฝูงแล้วนำไปทดลองขาย ปรากฏว่าได้รับคำชมและมียอดสั่งไปจำ

หน่ายตามที่แตกต่างกัน เพิ่มขึ้น ดร.กัณทิมา จึงสร้างโรงงานตามมาตรฐาน GMP เพื่อผลิตเต้าหู้นมสดสูตรต้นตำรับเป็นผลิตภัณฑ์แรก

หลังจากนั้น ได้พัฒนาสูตรอื่นๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น เต้าหู้นมสดสูตรรวมมิตรเผือก สูตรกาแฟ ชาเขียว ใส่น้ำตาล 5% ส่วนสูตรโบราณใส่น้ำตาล 1% และสูตรเจ (ทำด้วยนมถั่วเหลือง)

นอกจากนี้ ยังมีเต้าหู้ยวฟูรสลัดสูตรผลไม้รวมและกาแฟชานมเย็น โอเลี้ยงพร้อมดื่มเพิ่มมาอีก ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไม่ใส่วัตถุกันเสีย ควบคุมการผลิตภายใต้การรับรองคุณภาพความปลอดภัยอาหารสากล (HACCP)

ผลิตภัณฑ์ ดร.กัณทิมา เก็บในตู้เย็นได้หลายวัน ซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ เข้ากินเต้าหู้นมสดหรือเต้าหู้ยวฟูรสลัดหนึ่งถ้วย บ่ายดื่มกาแฟหรือชานมเย็นหนึ่งขวดอร่อยชื่นใจจริงๆ เหมาะจะนำไปเป็นของว่างงานประชุม สัมมนา หรือของเยี่ยมไข้ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

มีจำหน่ายที่ ห้างเทสโก้โลตัส โลตัสเอ็กซ์เพรส บิ๊กซี 108 shop ซีพีเฟรชมาร์ท แม็กซ์แวลู ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือขอเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่ 08-1309-7270 และ 08-1802-7754 ●